

ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จากกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์ (Weekly News from Nordics)

รวบรวมโดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโคเปนเฮเกน

4 – 8 กรกฎาคม 2559

แนวโน้มเศรษฐกิจครึ่งปีหลังในกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์ปี 2559

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโคเปนเฮเกน รับผิดชอบดูแลการค้าระหว่างประเทศไทย – กลุ่มประเทศนอร์ดิกส์รวม 5 ประเทศ ได้แก่ เดนมาร์ก สวีเดน เดนมาร์ก นอร์เวย์ และไอซ์แลนด์ ทั้งนี้ เดนมาร์ก สวีเดน และฟินแลนด์เป็นประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป นอร์เวย์ และไอซ์แลนด์ไม่ได้เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป แต่เป็นประเทศสมาชิกองค์กร EFTA (European Free Trade Association) โดยที่ฟินแลนด์เป็นประเทศเดียวที่ใช้เงินสกุลยูโร ประเทศนอร์ดิกส์อื่นๆ นั้น ใช้เงินสกุลโครนของตนเอง

ก่อนหน้านี้ นักวิเคราะห์เศรษฐกิจในกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์หลายฝ่ายได้ออกมาคาดการณ์กันว่า สหราชอาณาจักรจะยังคงอยู่ในสหภาพยุโรปต่อ จากผลการลงคะแนนเสียงประชามติ แต่เหตุการณ์กลับออกมาตรงกันข้าม ทั้งนี้ ธนาคาร Danske Bank ของเดนมาร์กคาดว่า การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในปี 2559 – 2590 ของกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์จะปรับลดลงอีกร้อยละ 0.5 – 1 จากเหตุการณ์ Brexit คาดว่าการลงทุนระหว่างกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์ กับสหราชอาณาจักรบางส่วนจะถูกยกเลิก หรือเลื่อนเวลาออกไป

ปัจจัยบวก

การเจริญเติบโตเศรษฐกิจกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์ในช่วงต้นแรกปี 2559 ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ เศรษฐกิจเดนมาร์กค่อยๆปรับตัวดีขึ้นทีละน้อย เศรษฐกิจสวีเดนยังคงเติบโตไปได้ดี ทางด้านเศรษฐกิจนอร์เวย์ที่ขับเคลื่อนจากการส่งออกน้ำมันนั้น ถึงแม้ว่าราคาน้ำมันโลกจะปรับตัวลดลง ภาวะเศรษฐกิจของนอร์เวย์ก็ไม่ได้ประสบปัญหาภาวะถดถอยแต่อย่างใด ในขณะที่ฟินแลนด์สามารถเข้าแก้ไขปัญหาโครงสร้างเศรษฐกิจได้ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยรวมแล้ว เศรษฐกิจนอร์ดิกส์ยังคงมีแนวโน้มการเติบโตที่ยังค่อนข้างดี แต่อาจจะมีการเติบโตที่ลดลงบ้างเล็กน้อยจากเหตุการณ์ Brexit

ทั้งนี้ประธานาธิบดีไอซ์แลนด์ Olafur Ragnar Grimsson ได้เสนอแผนการรวมกลุ่มประเทศ Super-triangle เพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม เศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน หลังสหราชอาณาจักรออกจากกลุ่มอียู โดยการสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่ม Non – EU ในยุโรปเหนือ นำโดยนอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ หมู่เกาะแฟโร และกรีนแลนด์ ตามมาด้วยสหราชอาณาจักร ซึ่งการรวมกลุ่มประเทศนี้ ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับ EFTA หรือเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพยุโรปใด ๆ อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรีนอร์เวย์ Erna Solberg ไม่ได้ให้ความสนับสนุนใดๆ ต่อแนวคิดนี้ โดยกล่าวว่า ยังคงต้องการการปรึกษาหารือกันอีกยาวนาน

ปัจจัยเสี่ยง

จากเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันของ Brexit ทำให้หลายฝ่ายไม่มีการคาดการณ์ถึงอนาคต ผลกระทบที่จะได้รับ หรือมีแผนรองรับใดๆ ทำให้เกิดความคลุมเครือในการตัดสินใจนโยบายต่างๆ และคาดว่าเหตุการณ์นี้จะส่งผลกระทบต่อ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในครึ่งปีหลังนี้ รวมถึงปี 2560 ด้วย

ผู้ที่สนใจอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถหาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน <http://thaicom.dk/th/market-information/> หรือติดต่อที่อีเมล ditp@thaicom.dk

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโคเปนเฮเกน

กรกฎาคม 2559

Weekly News from Nordic

Disclaimer: ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจเท่านั้น โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงโคเปนเฮเกน จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลนำข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด